

BIỂU TƯỢNG MỐI QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa các cơ quan hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Trường ĐH Việt - Nhật là một đại học mang tính liên ngành cao đạt tiêu chuẩn đẳng cấp hàng đầu châu Á, có sự liên thông, liên kết hữu cơ với các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc của ĐHQGHN, các doanh nghiệp Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nhật, Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngôi trường này được kì vọng là biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác chiến lược về giáo dục, khoa học và văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

■ ĐỨC PHƯỜNG

HÌNH MẪU ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

Liên minh Nghị sĩ Nhật – Việt, gồm đại diện của tất cả các chính đảng trong Quốc hội Nhật Bản, hết sức hoan nghênh ý tưởng xây dựng một trường ĐH đa ngành, đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và đã ra nghị quyết về việc xây dựng Trường Đại học Việt – Nhật tại Việt Nam. Đây cũng là cam kết của Chính phủ Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Tiếp đó, Trường ĐH Việt - Nhật được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Quyết định thành lập vào ngày 21/7 vừa qua. Mục tiêu thành lập Trường ĐH Việt - Nhật là xây dựng trường theo mô hình đại học xuất sắc dựa trên nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ cao, liên thông, liên kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học của ĐHQGHN và các đối tác là các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Trường ĐH Việt - Nhật chính là biểu tượng hợp tác về giáo dục, khoa học và văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc xây dựng Trường ĐH Việt - Nhật cũng đã nhấn mạnh, phía Nhật Bản rất quan tâm tới Dự án xây dựng Trường ĐH Việt - Nhật tại Việt Nam và mong muốn hai bên quan tâm, thúc đẩy để Dự án sớm được triển khai, trở thành biểu tượng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

Trường ĐH Việt - Nhật là trường đại



TRƯỜNG ĐH VIỆT - NHẬT HOẠT ĐỘNG THEO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC; QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2013/QĐ-TTĐ NGÀY 11/11/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN; QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐHQGHN VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch và Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ Nhật - Việt

học công lập, trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động với cơ chế tự chủ cao, là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động theo phương thức ưu tiên xã hội hóa các nguồn lực; là mô hình tiêu biểu cho một trường đại học nghiên cứu, các ứng dụng có sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Được biết, Trường ĐH Việt - Nhật được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, với mục tiêu trở thành một trường đại học hàng đầu châu Á. Để thực hiện được điều đó, Trường ĐH Việt - Nhật được xây dựng, vận hành về cơ bản bằng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, trụ sở đặt tại khu đô thị Hòa Lạc và xây dựng trên tổng diện tích 75 ha với tổng vốn đầu tư hơn 365 triệu USD. Trong đó vốn ODA Nhật Bản là 200 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản 13,39 triệu USD, nguồn vốn đối ứng chính phủ Việt Nam 52 triệu USD và

nguồn vốn hợp tác tài trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản 100 triệu USD.

Dự án xây dựng Trường ĐH Việt - Nhật được chia các giai đoạn cơ bản: từ năm 2013 đến năm 2016 là giai đoạn chuẩn bị vốn, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ; Giai đoạn 2016 - 2019 sẽ chính thức vận hành và đào tạo học viên trình độ sau đại học (chương trình thạc sĩ) một số ngành/ chuyên ngành KHCN mũi nhọn và chuẩn bị tiềm lực để đào tạo tiến sĩ.

Giai đoạn này cũng sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án đầu tư xây dựng cơ sở Trường ĐH Việt - Nhật tại khu ĐHQGHN và khu Công nghệ cao tại Hòa Lạc; hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở của Trường ĐH Việt - Nhật tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Giai đoạn 2019 đến 2022 mở rộng đào tạo trình độ tiến sĩ

và cử nhân, hoàn thiện các hạng mục xây dựng của trường tại các cơ sở thuộc khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Theo Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ, Trường ĐH Việt - Nhật là một đại học mang tính liên ngành cao đạt tiêu chuẩn đẳng cấp hàng đầu châu Á, có sự liên thông, liên kết hữu cơ với các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc của ĐHQGHN, các doanh nghiệp Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nhật, Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN ĐỘT PHÁ

ĐHQGHN được Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với phía Nhật Bản và các cơ quan liên quan ở Việt Nam xây dựng Dự án để đưa Trường ĐH Việt-Nhật sớm đi vào hoạt động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Trường Đại học Việt - Nhật sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, do đó Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ mạnh mẽ và tích cực triển khai dự án để Trường ĐH Việt - Nhật đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng đã chỉ đạo, ĐHQGHN khẩn trương, tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, phấn đấu trong 5 năm tới có thể chuyển được 2 - 3 trường đại học thành viên lên địa điểm mới và sớm đưa Trường ĐH Việt - Nhật đi vào hoạt động.

Được biết, Trường ĐH Việt - Nhật sẽ cung cấp nguồn nhân lực và các kết quả nghiên cứu chất lượng cao, góp phần gia



Ảnh: BUI TUẤN



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về đất xây dựng Trường Đại học Việt Nhật Ảnh: BÙI TUẤN

tăng các yếu tố cạnh tranh và phát triển kinh tế tri thức của cả Việt Nam và Nhật Bản. Trường đặt mục tiêu đến năm 2025 được xếp trong nhóm 50 trường đại học hàng đầu châu Á.

Theo kế hoạch năm 2016, Trường ĐH Việt - Nhật bắt đầu mở đào tạo thạc sĩ với quy mô tuyển sinh 70 học viên. Năm 2018 mở hệ đào tạo đại học với quy mô 590 học viên, sinh viên (150 đại học và 440 thạc sĩ). Năm 2019 mở hệ đào tạo tiến sĩ với quy mô 1170 học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh. Đến năm 2025 đạt quy mô ổn định là 6.000 học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh (3.760 sinh viên đại học, 1.800 thạc sĩ; 440 nghiên cứu sinh)

“Trường ĐH Việt - Nhật đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả hai lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học xã hội nhân văn. Chương trình đào tạo tiên tiến, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với chuyển giao tri thức phục vụ doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác. ĐHQGHN sẽ có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh”, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ cho biết..

Trường ĐH Việt - Nhật dự kiến đào tạo các chuyên ngành khoa học y tế toàn cầu,

Trường ĐH Việt - Nhật là xây dựng trường theo mô hình đại học xuất sắc dựa trên nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ cao, liên thông, liên kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học của ĐHQGHN và các đối tác là các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Trường ĐH Việt - Nhật chính là biểu tượng hợp tác về giáo dục, khoa học và văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

khoa học sinh học nông nghiệp, công nghiệp hóa sinh, kỹ thuật sinh học quốc tế, khoa học năng lượng quốc tế, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng và xây dựng, biến đổi khí hậu, kỹ thuật ứng phó với thảm họa thiên nhiên, khoa học và công nghệ tri thức, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ vật liệu, thông tin, công nghệ và xã hội châu Á, nghiên cứu đô thị và môi trường, khoa học bền vững và lãnh đạo toàn cầu, chính sách công, luật so sánh và khoa học chính trị, khoa học xã hội Nhật Bản và châu Á đương đại, quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng, quản trị sản xuất - quản trị tinh gọn... Ngoài ra trường còn có các chương trình đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.

Các chương trình đào tạo của Trường ĐH Việt Nhật đều được cơ quan kiểm định khu vực và quốc tế tổ chức kiểm định và được các trường đại học có uy tín ở nước ngoài công nhận.

Cùng với các giải pháp đầu tư nguồn lực để tạo nên những đột phá trong đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Việt Nhật phát huy tối đa vai trò của các giảng viên Nhật Bản đến từ các đại học đối tác. Trường ĐH Việt - Nhật và các trường đại học thành viên khác ĐHQGHN có cơ chế sử dụng linh hoạt, liên thông liên kết về giảng viên, nghiên cứu viên. Theo đó, Nhà trường sẽ đảm bảo tỷ lệ trung bình 12 người học /1 giảng viên và giảng viên trình độ tiến sĩ trên 80%.

Ngài Tsutomu Takebe – Chủ tịch danh dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh, Trường ĐH Việt-Nhật không chỉ dừng lại ở mức độ tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam mà còn giúp cho thế hệ trẻ hai bên thực hiện ước mơ, hoài bão, nguyện vọng học tập và nghiên cứu của mình. Đồng thời, ông cũng mong muốn thế hệ trẻ hai nước sẽ tích cực tham gia xây dựng và phát triển trường ĐH này.